



ประกาศศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก
งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)

ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเพื่อจัดจ้าง “งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)” ราคากลางค่าก่อสร้างครั้งนี้ ๕๗๖,๖๒๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้างดังกล่าว มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการจัดจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘๘,๓๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

๖. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดขายแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

กำหนดยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอผนึกซองจำหน่ายซองถึง “ประธานกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)” และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดของข้อเสนอ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น ๘ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวน ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น ๘ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๔๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖



(อาจารย์ธนวิษณุ ชุติกาวิทย์)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรม